

Source :

มติชน (ตจว.)

Date :

7 พ.ย. 2560

Page :

1,9

No:

60382683

‘กอน.’ จ่อลอยตัวน้ำตาล ขายปลีกลด 2-3 บาท/กก. รอสงคราม.ช่วยชาติ

‘กอน.’พร้อมลอยตัวราคาน้ำตาลทราย 1 ฐ.ค. ขาย
ปลีกลดลง 2-3 บาท/กก. ‘อีอีซี’ยืดเวลาชวณักลงทุน
เทคโนโลยีชั้นสูงต่างประเทศ 30 ราย ถึง มี.ค.61

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 1

กอน.

ยืดเวลาเปิดรับลงทุนอีอีซีถึงมี.ค.61

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน นายคณิต แสง
สุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยความคืบหน้าการลงทุน
ในพื้นที่อีอีซี 3 จังหวัด ประกอบด้วย ระยอง
ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ว่า ได้ขยายระยะเวลา
การเชิญชวนนักลงทุนเทคโนโลยีชั้นสูงใน
ต่างประเทศให้ได้ตามเป้าหมายระยะแรก 30
ราย จากล้นปี 2560 เป็นเดือนมีนาคม 2561
เนื่องจากสำนักงานอีอีซีเริ่มก่อตั้งช่วงเดือน
มีนาคม 2560 ดังนั้น อยากรขอเวลาทำงาน

1 ปี เพื่อให้การชักชวนการลงทุนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยนักลงทุน
ต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย อีอีซีจะเน้นกลุ่ม
ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นเทคโนโลยีใหม่ของประเทศ เน้นผลประโยชน์กับประเทศ เน้น
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกฝนบุคลากร
มากกว่าเม็ดเงินลงทุนที่จะเข้ามา

“ยอมรับว่าการทำงานของสำนักงานอีอีซี
ค่อนข้างมีข้อจำกัด คือ นักลงทุนที่ตัดสินใจ
ลงทุนแล้วทั้งหมดเป็นนักลงทุนที่มีการลงทุน
ในไทยอยู่ก่อนแล้ว อาทิ โตโยต้า ยีนลงทุนใน
เทคโนโลยียานยนต์ไฮบริดกว่า 20,000 ล้าน
บาท และตอนนี้มีบริษัทหลายรายแสดงความ
สนใจลงทุนเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า หรือ
อีวี อาทิ นิสสัน ฮอนด้า ส่วนรายใหญ่ๆ ใน
อุตสาหกรรมอื่น อาทิ อุตสาหกรรมอากาศยาน
คือ แอร์บัส อุตสาหกรรมดิจิทัล คือ ลาซาด้า
ต่างรอให้กฎหมาย คือ ร่างพระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) อีอีซี ประกาศใช้ก่อน ผมจึงหวัง
ว่ากฎหมายจะผ่านความเห็นชอบจากสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในปีนี้ เพื่อ

ให้การลงทุนในอีอีซีขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล” นายคณิศกล่าว

อีอีซีซบลบุรีคึกแห่ขอตั้งรง.สูงสุด

นายเกรียงไกร เสียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ดูแลด้านการลงทุน กล่าวว่า บทบาทภาครัฐในการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซีและพื้นที่อื่นนั้น ในส่วนของเอกชนเองขณะนี้ได้มีการรวมตัวบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่ของไทยประมาณ 30-40 บริษัท ติดต่อขอร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติที่มีเทคโนโลยีสูงให้เข้ามาลงทุนในไทย โดย ส.อ.ท.เป็นหน่วยงานกลางในการประสานพาเอกชนไทยไปหารือกับบริษัทต่างชาติโดยตรง ขณะนี้อยู่ระหว่างวางโปรแกรมและบางส่วนได้เดินทางไปหารือแล้ว โดยประเทศเป้าหมาย อาทิ เยอรมนี เม็กซิโก ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อิสราเอล ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน

นายมงคล พุกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และขยายกิจการในพื้นที่อีอีซีช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2560 มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 495 โรงงาน ลดลง 9% จากช่วงเดียวกันในปี 2559 ที่มีอยู่ 544 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 5.25 หมื่นล้านบาท ลดลง 50% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่อยู่ที่ 1.05 แสนล้านบาท และการจ้างงานทั้งหมด 8.06 พันคน ลดลง 49.96% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่อยู่ที่ 1.6 หมื่นคน แบ่งเป็นการเปิดกิจการใหม่จำนวน 416 โรงงาน ลดลง 9.76% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีอยู่ 461 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุน 3.65 หมื่นล้านบาท ลดลง 55.37% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 8.18 หมื่นล้านบาท ส่วนการขยายกิจการมีจำนวน 79 โรงงาน ลดลง 4.81% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีอยู่ 83 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุน 1.59 หมื่นล้านบาท ลดลง 32.91% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 2.37 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ในพื้นที่อีอีซี จ.ชลบุรี มีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ร.ง.4 และขยายกิจการมากที่สุด จำนวน 250 โรงงาน จ.ระยอง จำนวน 148 โรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 91 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุนสูงสุดอยู่ที่ จ.ชลบุรี 2.74 หมื่นล้านบาท จ.ระยอง มีมูลค่าการลงทุน 1.78 หมื่นล้านบาท และ จ.ฉะเชิงเทรา มูลค่าการลงทุน 1.03 หมื่นล้านบาท โดยอุตสาหกรรมที่มีจำนวนเปิดกิจการใหม่และขยายกิจการ

จำนวนมาก ได้แก่ อุตสาหการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมท่อโลหะ

รองชงกรม.ไฟเขียวช่วยชาติ

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การจัดทำมาตรการช่วยเหลือชาติในช่วงสิ้นปี 2560 ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับปีที่ผ่านมาคือ ประชาชนสามารถนำใบเสร็จมาแสดงเพื่อขอลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ ในวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาท โดยได้กำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายภายใน 2 สัปดาห์ เท่ากับโครงการที่จัดทำในปี 2559 ซึ่งความคืบหน้าขณะนี้ ทางคณะทำงานกำลังจัดทำรายละเอียด เพื่อเตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรี และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ หรืออย่างช้าสุดประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้ เพื่อให้มาตรการออกมาทันกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นปีที่เป็นช่วงเทศกาลช้อปปิ้งชวญมอบให้แก่กันโอกาสการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งถือเป็นฤดูกาลขายของธุรกิจค้าปลีก

ม.หอค้าแนะช่วยซื้อเอสเอ็มอี

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือชาติที่รัฐบาลทำใน 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า ในปี 2558 เศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าร้อยละ 3 และปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.2 รัฐบาลจึงกระตุ้นด้วยมาตรการช่วยเหลือชาติ แต่ปีนี้เศรษฐกิจฟื้นตัวดีกว่า 2 ปีที่แล้ว ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือน 2 ปีที่แล้ว แต่ก็สามารถทำได้และจะช่วยให้เศรษฐกิจโตใกล้ 4% มากขึ้น

นายธนวรรธน์กล่าวว่า ถ้าช่วยเหลือชาติสามารถดำเนินการให้มีเม็ดเงินสะพัดในต่างจังหวัดและเอสเอ็มอี รัฐบาลต้องเพิ่มแนวคิดให้เป็นการซื้อปิ้งในแหล่งท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือซื้อปิ้งกับเอสเอ็มอี จะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวแบบกระจายตัวมากขึ้น บรรยากาศเศรษฐกิจคึกคักขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ดี (อ่านรายละเอียด น.2)

จัดงานเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงิน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า วันที่ 6 พฤศจิกายน จะเปิดงานสัมมนาบริหารความเสี่ยง FX ของ SME จัดโดยสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สสว.) ธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่ง

ประเทศไทย (ธสน.หรือเอ็กซิมแบงก์) เพื่อกระตุ้นเอสเอ็มอีให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ทั่วถึงจากทุกธนาคารในประเทศไทย สร้างประโยชน์ต่อเอสเอ็มอี

นายวินทร์ บุญญาสุสาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานตลาดเงินตลาดทุนธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาโครงการ การบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยสัญญาสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในอนาคต (FX Options) แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออก ที่อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ และธนาคารได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นั้น ธนาคารจะนำผลิตภัณฑ์ Import-Export Solutions ไปให้บริการ เพื่อสนับสนุนธุรกิจนำเข้าและส่งออกอย่างครบวงจร เช่น การชำระเงินค่านำเข้า-ส่งออกสินค้า ผ่านเครือข่ายธนาคารตัวแทนทั่วโลก การค้าประกันระหว่างประเทศ การค้าประกันเพื่อรับสินค้า การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งสินเชื่อสำหรับผู้นำเข้าและส่งออก ตลอดจนบริการเคทีบี เทรต ออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต โดยสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้แบบทันที ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและค่าใช้จ่าย

ธกส.ชี้6สินค้าเกษตรราคาดี

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.ได้คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีแนวโน้มปรับราคาเพิ่มขึ้นมีจำนวน 6 ชนิด คิดเป็นอัตราเติบโต 4% เป็นการรับอานิสงส์ความต้องการสินค้าอุปโภค-บริโภควันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงต่างชาติมีความต้องการสินค้าเกษตรของไทยปริมาณมากขึ้นในช่วงสิ้นปี

นายอภิรมย์กล่าวว่า สินค้า 6 ชนิดดังกล่าว ได้แก่ 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.0-3.0% มีราคาที่ 11,725-11,957 บาทต่อตัน เนื่องจากสต็อกข้าวหอมมะลิของภาคเอกชนเหลือน้อย ทำให้โรงสีและผู้ส่งออกมีความต้องการเก็บและส่งออกตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศในช่วงปลายปี เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ 2.ข้าวเปลือกเหนียว

เมล็ดข้าว คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2.0-4.0% มีราคา 8,825-8,998 บาทต่อตัน เนื่องจากการกำหนดราคาในการสนับสนุน ลินเชื้อในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีสูงกว่าราคาตลาด คาดว่าทำให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากขึ้น 3.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.20-1.00% ที่ราคา 5.98-6.03 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาว ส่งผลคุณภาพดีขึ้น ประกอบกับภาครัฐออกมาตรการสนับสนุนด้วย 4.น้ำตาลทรายดิบ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.50-2.00% ที่ราคา 14.48-14.70 เซนต์/ปอนด์ (10.58-10.74 บาท/กก.) 5.มันสำปะหลังเพิ่มขึ้น 0.74-2.94% ที่ราคา 1.37-1.40 บาท/กก. และ 6.กุ้งขาวแวนนาไมเพิ่มขึ้น 0.12-3.98% ที่ราคา 181.50-188.50 บาท/กก. เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง

แรงลอยตัวน้ำตาล1ธ.ค.ราคาลง

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กอน.เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบหลักการแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและร่างระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5 ระเบียบ เพื่อ

รองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้ทันกำหนดลดอัตราค่าน้ำตาลทรายวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ซึ่งหลักปฏิบัติได้มีการหารือและตกลงกับทุกภาคส่วนแล้ว โดยการคำนวณราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานจะอ้างอิงราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน No.5 บวกราคาไทยพรีเมียม (ส่วนเพิ่มทางการตลาดของการขายน้ำตาลไทยให้กับผู้ซื้อ) โดยจะพิจารณาเฉลี่ยเป็นรายเดือน เบื้องต้นคาดว่ากรลดตัวจะส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 2-3 บาท/กิโลกรัม ซึ่งขณะนี้ราคาคำนวณจะมีส่วนของ 5 บาท/กก. ที่เป็นราคาน้ำตาลทรายเก็บเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ตามหลักการเปิดเสรีจะต้องตัดส่วนนี้ออกไป ดังนั้นเมื่อคำนวณราคาตามสูตรตลาดลอนดอน No.5 บวกไทยพรีเมียมราคาหน้าโรงงานจะออกมาราว 13.50-14.50 บาท/กก. “ราคาขายปลีกปลายทางที่กระทรวงพาณิชย์ดูแลจะพิจารณาตามต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์ การตลาด ขนส่ง ซึ่งขณะนี้เฉลี่ยจะอยู่ที่ 3.50 บาท/กก.ซึ่งตามสูตรนี้คาดว่าราคาขายปลีกน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เฉลี่ยจะอยู่ที่ 20.50-21 บ./กก.หรือลดลง 2-3 บาท/กก.” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากนี้หลักการต้องยกเลิกปริมาณการจัดสรรน้ำตาลทั้งหมดโดยโควตา ก.สำหรับบริโภคภายในประเทศนั้น ให้ประมาณการปริมาณน้ำตาลทรายและเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเพียงพอจึงให้โรงงานสำรองน้ำตาลทรายตามปริมาณบัพเฟอร์สต็อก ที่กำหนด และให้โรงงานขายน้ำตาลตามความต้องการของตลาดภายในประเทศ เบื้องต้น กอน.ได้ประมาณการน้ำตาลบริโภคในประเทศฤดูผลิตปี 2560/61 ไว้ที่ 26 ล้านกระสอบเพื่อจัดสรรตัวเลขน้ำตาลตามความรับผิดชอบของโรงงานโดยไม่มีงวดจำหน่าย เช่นปัจจุบันที่จะกำหนด 52 สัปดาห์ ส่วนการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นก็ได้กำหนดหลักการไว้แล้ว คาดว่าฤดูการผลิตปี 2560/61 ราคาอ้อยขั้นต้นจะเฉลี่ยอยู่ที่ 850-870 บาทต่อตัน คาด

หวังว่าเมื่อมีการคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายแล้วจะมีเงินที่ถูกเก็บสะสมเข้ากองทุนในการนำมาดูแลราคาอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย

15เสียงยงใต้แถลงไล่ผู้ว่ากยท.

นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมภาคคนกริตยางและชาวสวนยางรายย่อย ในฐานะผู้ประสานงาน 15 กลุ่มเครือข่ายยางพาราภาคใต้ หรือกลุ่ม 15 เสียงใต้ กล่าวว่ พวกเราจะร่วมแถลงการณ์เพื่อให้บอร์ดและผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พ้นจากตำแหน่ง แต่ขณะนี้มีความกังวลว่า กยท.สั่งการให้ กยท.เขตทั่วประเทศ เรียกสถาบันต่างๆ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ให้ออกมาต่อต้านเกษตรกรที่เรียกร้องแก้ปัญหาความเดือดร้อน โดยภาคอีสานประชุมที่ จ.อุดรธานี ส่วนภาคใต้ประชุมกันที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถือเป็นการสร้างความแตกแยก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แกนนำกลุ่ม 15 เสียงใต้นัดหารือสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำและการล่าช้าถอดถอนนายธีรวิช สุขเสอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) บริเวณสี่แยกบ่อพ่อท่านคล้าย ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ส่วนกรณีที่นายธีรวิชออกมาระบุว่า “ผมขอร้องชาวสวนยางที่ตั้งโต๊ะสำรายชื่อปลดผมจากตำแหน่ง อย่าทำโดยอคติ ให้ใช้เหตุผล” ปรากฏว่าในโลกโซเชียล มีผู้โพสต์ตอบโต้เป็นจำนวนมาก อาทิ ผู้ใช้ชื่อ “เซน พจนภาคย์” โพสต์ในเฟซบุ๊กว่า “ไม่ได้ขับไล่เพราะอคติ... แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้น คือผลงานที่การันตีการทำงานของท่านได้เป็นอย่างดี”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง ปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย (คยปท.) เรียกร้องให้ชาวสวนยางทุกเครือข่ายออกมาแสดงพลังและร่วมเสวนาหาทางออกในวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่สำนักงาน กยท. จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรวบรวมปัญหาเสนอนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์